

ประกาศทำเรือแหลมฉบัง

เรื่อง การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยสาธารณะ (Public Scoping) โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียดสำหรับการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ชั้นที่ ๓

ด้วยท่าเรือแหลมฉบัง กำลังดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียดสำหรับการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ชั้นที่ ๓ โดยว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ทิม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอสคิว อาร์ทีเคค แอนด์ แพลนเนอร์ จำกัด บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด บริษัท ทิม โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด และบริษัท Global Maritime and Port Services Pte Ltd. เป็นผู้ดำเนินการศึกษา นั้น

เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินโครงการนี้ ท่าเรือแหลมฉบัง จึงเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อโครงการในสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยสาธารณะ (Public Scoping) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ และการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และเกิดความเข้าใจ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการฯ ให้มีความเหมาะสมต่อไป

ท่าเรือแหลมฉบัง จึงขอเชิญท่านหรือผู้แทน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ ๑ ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยสาธารณะ (Public Scoping) เพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการเพื่อการพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ในวันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๓๐ น. ณ ห้องพมทะเล โรงแรม เบลา วิลลา คาบาน่า ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายเฉลิมเกียรติ สลักคำ)

ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง

สำนักงานโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ชั้นที่ ๓

โทรศัพท์. ๐๓๘-๔๐๙-๑๓๖

โทรสาร. ๐๓๘-๔๙๐-๑๔๖